

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

DALAT HASFARM KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC & TRUNG

Tp.HCM, 15/07/2014 - Việc khai trương cửa hàng bán lẻ hoa tươi ở Hà Nội và trung tâm phân phối tại Đà Nẵng một lần nữa đánh dấu bước phát triển vững vàng của công ty Dalat Hasfarm. Là nhà sản xuất hoa hàng đầu Việt Nam, Dalat Hasfarm đã từng bước xây dựng thương hiệu và hình ảnh của mình tại hai thị trường quan trọng này trong 16 năm qua và đã gặt hái được nhiều thành quả đáng kể.

Theo nhận định của ông Bernhard Schenke - Phó Tổng Giám Đốc: *“Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng thị trường sau hơn mười năm tìm hiểu và xây dựng. Ở miền Bắc, thị phần của công ty không ngừng tăng trưởng từ khi mở trung tâm phân phối năm 1998. Giờ đây, với cửa hàng bán lẻ mới này, chúng tôi hy vọng sẽ mang các sản phẩm & dịch vụ hoa cao cấp đến gần hơn nữa với người tiêu dùng Hà Nội. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn đẩy mạnh đà phát triển tại thị trường miền Trung và việc thành lập một trung tâm phân phối chính thức sẽ giúp chúng tôi chinh phục khách hàng ở khu vực này với các sản phẩm chất lượng và dịch vụ bán hàng hiệu quả hơn.”*

Cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm tại Hà Nội

Nép mình bên tán cây xanh mát trên đường Hai Bà Trưng nhộn nhịp, cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm như một ốc đảo rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa tươi thắm được chăm chút tỉ mỉ và trưng bày sinh động đủ mê hoặc cả những người yêu hoa lẫn các chuyên viên cắm hoa chuyên nghiệp. Thiết kế mộc mạc đặc trưng của thương hiệu Dalat Hasfarm mang đến cảm giác ấm áp thân thiện cho khách hàng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tươi thắm từ các loại hoa trưng bày, trong đó có các giống hoa độc quyền của công ty được trồng từ ba trang trại hoa ở Đà Lạt, Đa Quý và Đa Ròn cũng như các giống hoa nhập khẩu kiều sa, sang trọng đến từ Hà Lan và Ecuador.

Bà Thúy Nga, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Bắc cho biết: *“Hoa vốn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Vẻ đẹp của hoa góp phần tô điểm không gian sống và mang lại niềm vui trong các dịp kỷ niệm đặc biệt. Chúng tôi mong rằng cửa hàng bán lẻ mới sẽ trở thành điểm đến cho những khách hàng yêu hoa và là nơi họ có được những trải nghiệm đẹp về hoa.”*

Chính thức khai trương vào ngày **21/07/2014**, cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm tại **73 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội** còn có chương trình khuyến mãi đặc biệt bao gồm phiếu quà tặng và giảm giá 10% trên mọi sản phẩm cho tất cả các khách hàng trong tháng đầu tiên từ 21/07 đến 21/08/2014. Thông tin về các hoạt động sắp tới của cửa hàng cũng như các chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang Facebook của công ty tại địa chỉ: **[Facebook.com/hoatuoi.dalathasfarm](https://www.facebook.com/hoatuoi.dalathasfarm)**

Khách hàng có thể liên hệ cửa hàng tại:

73 Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3941 3031 & (04) 3941 3032

Email: hnretails@dalathasfarm.com

Trung tâm phân phối hoa tươi Đà Nẵng

Tọa lạc tại vị trí thuận tiện trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng, Trung tâm phân phối hoa tươi Dalat Hasfarm sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày **24/07/2014**. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà kinh doanh hoa sỉ và cửa hàng hoa tại Đà Nẵng, Trung tâm phân phối có không gian trưng bày hoa thoáng đãng nơi khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các loại hoa tươi chất lượng cao và trao đổi thông tin với nhân viên bán hàng.

Ông Vĩnh Phúc, Trưởng đại diện khu vực miền Trung, chia sẻ: *“Việc khai trương Trung tâm phân phối đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thị trường của công ty tại miền Trung. Với cam kết cung cấp các sản phẩm hoa chất lượng cao, chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt trong trồng, xử lý sau thu hoạch, đóng gói và vận chuyển hoa. Ngoài ra, chúng tôi cũng đầu tư xây dựng hai hệ thống kho lạnh rộng rãi dành riêng cho hoa cắt cành và hoa chậu để đảm bảo hoa luôn ở tình trạng tươi mới nhất khi đến tay khách hàng.”*

Bên cạnh các sản phẩm hoa nội địa của công ty, Trung tâm phân phối còn cung cấp các giống hoa nhập khẩu cao cấp từ Hà Lan và các nước khác cũng như nhiều loại phụ liệu trong ngành hoa như xốp cắm hoa nhập khẩu Smithers-Oasis, thuốc dưỡng hoa Chrysal và nhiều vật dụng khác.

Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ Trung tâm phân phối theo địa chỉ:

513 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 369 72 79

Fax: (0511) 369 72 78

Email: dnsshop@dalathasfarm.com

Năm 2014 đánh dấu chặng đường 22 năm phát triển của Dalat Hasfarm tại Việt Nam. Được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” tháng 02/2014, công ty được xem là nhà sản xuất và xuất khẩu hoa tươi hàng đầu Việt Nam với số lượng hoa trồng hàng năm lên đến 100 triệu cành. Nhờ điều kiện khí hậu lý tưởng của vùng trung du, Dalat Hasfarm có thể trồng được nhiều giống hoa quanh năm từ hoa cắt cành, hoa chậu, lá trang trí đến các loại cây giống. Dalat Hasfarm cũng là công ty đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phát triển các loại hoa cao cấp từ Hà Lan và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ Bà An Nhiên - Giám đốc Tiếp thị - annhien@dalathasfarm.com